



## Sino ako?

## Saan ba ko galing?

*“Ako si Patrick. Ako ay nabilanggo sa Ireland.”*

Mula sa mayaman at kahirapan. Mula sa isang kilala sa wala. Mula sa pamilya sa hanggang sa paghihiwalay hanggang sa pagbubukod.

Ang dumarating na kaguluhan sa ating buhay ay ang sumisira at nagpapabagsak sa atin. Ang mga ito ang nagyayanig ng ating buhay at nagiging sanhi ng ating pagtatanong kung sino tayo at anong saysay ng buhay na ating tinatahak.

Ang mga unos o kaguluhan ng ating buhay ang ugat ng pagkawala ng ating kahulugan sa buhay na ito? Bagamat kahit na walang nangyari kasiraan sa atin, pilit natin iniisip kung sino tayo? O Bakit pa ako narito. Ako ba ay kawalan sa mga gulong ng panahon, o ako ay isang aksidente lamang?

Isipin mo ang isang bagay na napakahusay na magahon sa malalim na trauma ng buhay, o ikaw ay maging alipin, o walang saysay na layunin sa buhay, isipin mo rin kung ang kayamanan at kapangyarihan ay may magagawa na sukatin ang iyong kahalagahan.

Si Patrick ng Nawala na ang lahat ng bagay sa kanya at siya ay tumingin sa Diyos, ang kanyang pagkakilanlan ay hindi nabalot sa mga mapapait Nyang karanasan kundi sa mga bagay na kanyang nagtagpuan sa Diyos. Nalaman niya na ang kanyang layunin sa buhay ay hindi kailan man mananakaw sa kanya. Ang layunin ng kanyang buhay ay sa Diyos lamang.

Sabi ni Patrick siya ay parang bato na nakahiga sa putik. Dumating ang isang makapangyarihan at Maawain Diyos at siya ay inilagay ng Diyos sa mataas na lugar. Kaya sinisigaw nya na malakas ngayon at magpakaylanman ang kabutihan ng Diyos sa buhay nya.

Mula noong 1,500 taong na ang nakakaraan ginagawa ni Kristo Jesus kay Patrick at sa mga tao sa Ireland at sa buong mundo.

Nabubuhay tayo sa panahon kung saan marami ang nahihirapang malaman kung sino at kung bakit sila naririto. Sinikap natin I angkla ang mga kahulugan ng ating buhay sa trabaho, sa relasyon, ambisyon, libangan, sa mga makamundong kaalaman ngunit natagpuan natin ito ay mga mahina at hindi nagbibigay ng katuparan o nakakatulong man lang.

Ngunit kagaya ni Patrick kapag tayo tumanaw sa nagibigay buhay, buhay na tubig ni Hesu Kristo, matatagpuan natin ang salitan nya “Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ito nang lubos (Juan 10:10)

Ang layunin ng buhay at ang lihim ng pagkakakinlanlan ay hindi matatagpuan sa kung ano ang ginagawa natin, ito ay nasa Sino ang kilala natin.